

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

KẾ HOẠCH

Triển khai học tập chuyên đề

“Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(Ban hành kèm theo Quyết định số 472/QĐ-UBND ngày 10/3/2017

của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII), Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW, ngày 17/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt có hệ thống chuyên đề giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa và thực hiện thường xuyên trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Các đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đơn vị.

3. Tuyên truyền, giáo dục thường xuyên cho cán bộ, công chức, viên chức về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

II. NỘI DUNG

1. Triển khai việc học tập và làm theo của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; học tập các chuyên đề hằng năm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Trong quá trình học tập,